

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภา
เอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๒ และสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ ๓๘
ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๐
ณ สาธารณรัฐปาเลา

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยประกอบด้วย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะผู้แทน นายพลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ นายสมโภชน์ กาญจนารักษ์ นายอรรคพล สรสุชาติ พลเอก ปรีชา เปรมาสวัสดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก นางสุมาลี ขำหิรัญ นางสาวสิรินทร์ธัญภา จันทพิทักษ์ และนายสฤกษ์วุฒิ สตะเวทิน เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๒ และสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐปาเลาระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๐



สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเป็นองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๐๘ รัฐสภาไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๓ ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทูตรัฐสภา และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก

การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ จัดขึ้น ณ โรงแรมปาลาเซีย เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ โดยการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๘ จัดขึ้น ณ รัฐสภาสาธารณรัฐปาเลา มีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ใต้หวัน หมู่เกาะคุก ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐไมโครนีเซีย สาธารณรัฐปาเลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรตองกา และเครือจักรภพหมู่เกาะนอร์ธเทิร์นมาเรียนา ที่ประชุมได้แต่งตั้งนายอลัน ซีด สมาชิกรัฐสภาปาเลาเป็นประธานที่ประชุม โดยพลเอก จรัล กุลละวณิช และหัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานที่ประชุม



ทั้งนี้ พลเอก จรัล กุลละวณิช รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแจ้งให้ประชาคมระหว่างประเทศทราบถึงสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทยให้ทราบถึงพัฒนาการประชาธิปไตยภายในประเทศ และการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเสนอให้ปรับใช้เป็นแนวทางเพื่อการรักษาสันติภาพและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ได้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมบทบาทของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือของรัฐสภาระหว่างประเทศที่ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา ๔๒ ปี โดยเสนอให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเฉพาะด้านในประเด็นความร่วมมือของประเทศสมาชิก และเน้นบทบาทความร่วมมือด้านวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่ และประชาชนในประเทศสมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจระหว่างกันผ่านทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยมีสหภาพเป็นศูนย์กลาง

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ได้พิจารณาหัวข้อที่สำคัญ กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ทั้งนี้ มีการเสนอร่างข้อมติทั้งสิ้น ๕ ฉบับ ภายหลังการหารือ ที่ประชุมได้รับรองข้อมติ ๖ ฉบับ
ประกอบด้วย ข้อมติที่เสนอโดยหน่วยประจำชาติไทย จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ความร่วมมือในการบรรเทา
ภาวะโลกร้อน ความร่วมมือในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การขจัดความยากจนในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก และพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และข้อมติเสนอโดยหน่วยประจำชาติปาเลา
๒ ฉบับ ได้แก่ ประกาศเกียรติคุณนายคัทซึซึกุ เซกิชะ จากญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่
สหภาพฯ และรับทราบการเผชิญภาวะคุกคามทางธรรมชาติที่ไมโครนีเชียประสบ

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมยังไม่สามารถมีฉันทามติในร่างข้อมติที่เสนอมา จำนวน ๓ ฉบับ
จึงเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาร่างข้อมติทั้ง ๓ ฉบับ ได้แก่ แหล่งหลบภัยของปลาวาฬในแปซิฟิกใต้ เสนอ
โดยหน่วยประจำชาติตองกา การรับทราบการสมัครเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกของไต้หวัน เสนอโดย
หน่วยประจำชาติปาเลา และการจัดตั้งศูนย์เอเชียและแปซิฟิกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เสนอโดยเครือจักรภพ
หมู่เกาะนอร์ธเทิร์นมาเรียนา โดยจะได้พิจารณาร่างข้อมติทั้ง ๓ ฉบับนี้อีกครั้งในการประชุมสมัชชาใหญ่
สหภาพฯ ครั้งต่อไป



พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และ ฯพณฯ นายเรนจิเชา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐปาเลา

การประชุมคณะมนตรีสภาพสมัชชากรรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๑ และสมัชชา
ใหญ่ฯ ครั้งที่ ๓๕ กำหนดมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีหัวข้อการประชุม
คือ พลังงานทดแทน ภาวะโลกร้อน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์